

## ใน

ช่วงนี้ตรงกับเดือน 7 ตามจันทรคติของชาวจีน ซึ่งจะมีงานบุญใหญ่ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่เป็นที่ยกย่องในแวดวงของผู้มีจิตกุศลนิยมชมชอบการทำบุญบริจาคทานงานสังคัมสเคราะห์ ต่างยกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบของการให้ทาน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาอย่างยาวนาน ส่งต่อบุญจากการบริจาคของประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญทานบารมี ไม่เว้นกระทั่ง “คนเป็น” หรือ “คนตาย” ในนามของ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ซึ่งได้จัดกิจกรรมทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ของทุก ๆ ปีหลายงาน ซึ่งหนึ่งในงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำในเดือน 7 นั่นก็คือ “งานทิ้งกระจาด” ตามประเพณีที่เชื่อกันว่ามาปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นญาติและ

ไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้

ถ้าพูดถึงการทิ้งกระจาด ที่ยิ่งใหญ่ต้องยกให้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่งานนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ต่ำกว่าอายุการก่อตั้งของมูลนิธิฯ ถือเป็นงานทิ้งกระจาดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีผู้มาร่วมรับสิ่งของในแต่ละปีถึง 60,000-70,000 คน แต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยแจกข้าวสารกว่า 3,000 กระสอบ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งถึงวันนี้ก็นับเนื่องมานานกว่า 105 ปีแล้ว และคาดว่าจะ

ประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งน่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่มีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ จากงานบุญซึ่งเป็นที่ทราบดีในชุมชนละแวกสัมพันธ์ตรงต้งจนเป็นงานใหญ่งานหนึ่งระดับชาติก็ว่าได้ นอกจากแจกทานในวันงาน



# ต้นตำรับ 'บริจาคทาน' 105 ปี ประเพณี 'ทิ้งกระจาด' ป่อเต็กตึ๊ง



และมูลนิธิฯ ยังนำสิ่งของไปมอบแก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งในปีนี้ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคและบริโภคไว้จำนวนหนึ่งแล้ว พร้อมทั้งเงินค่าพาหนะให้

กับประชาชนที่ยากไร้ คิดเป็นมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีที่ไม่ต่ำกว่า 14 ล้านบาท สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้น 2 แห่งคือ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้ทำพิธีทิ้งกระจาด แจกจ่ายสิ่งของที่สุสานของมูลนิธิฯ ที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5,600 ชุด และอีกครั้งจะ

จัดใหญ่ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ที่จะถึงนี้ ในเวลา 08.00-11.00 น. จะมีพิธีทิ้งกระจาด แจกจ่ายสิ่งของ ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเตรียมไว้ประมาณ 60,000 ชุด โดยผู้ที่จะมีรับสิ่งของที่มูลนิธิฯ ขอให้เตรียมทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) และบัตรประชาชนมา เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบในการเข้ารับสิ่งของกับทางมูลนิธิ ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 ยังเป็นวันปิดประตูผี ซึ่งจะมีพิธีการเช่นไหว้ตาม

ศาลเจ้าต่าง ๆ ที่มีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ซึ่งเป็นอีกพิธีกรรมสำคัญ ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้รู้กันว่าสิ้นสุดประเพณีทิ้งกระจาดแล้ว โดยมูลนิธิฯ ก็จะมีการทำพิธีเช่นไหว้ดังกล่าวด้วย

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญกุศลบริจาคกันได้ทุกวัน ซึ่งมูลนิธิฯ พร้อมเป็นสะพานส่งต่อบุญไปยังผู้ที่ขาดแคลน ตลอดจนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ “บุญ” อันเกิดแต่ความเต็มใจของผู้ให้ไปสู่ความสุขใจของผู้รับอย่างแท้จริง.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง : ข้อมูล  
พินันท์ ธรรมสาร/เรียบเรียง